

สนุกดอทคอม” ร่วมกับ “เทใจดอทคอม” ชวนคนไทยร่วมสาตบุญฉลองมหาสงกรานต์



“สนุกดอทคอม” ร่วมกับ “เทใจดอทคอม” ชวนคนไทยร่วมสาตบุญฉลองมหาสงกรานต์
เผยช่องทางออนไลน์ใหม่ เชื่อมโยงผู้ใจดีทำบุญแบบเรียลไทม์

สนุกดอทคอมพร้อมเคียงข้างคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ, 1 เมษายน 2558 – สนุกดอทคอม (sanook.com) เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ “เทใจดอทคอม” (taejai.com) ชุมชนการให้เพื่อคนไทย เปิดตัวช่องทางออนไลน์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงผู้ใจดีร่วมทำบุญครั้งใหญ่ในแบบเรียลไทม์ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ ผ่าน www.sanook.com/songkran พร้อมชาวโซเชียลแชร์และติดแฮชแท็ก #Saadboon โดยสามารถเลือกสนับสนุน 3 โครงการเพื่อสังคมจาก เทใจดอทคอม ประกอบด้วย 1. โครงการยาเพื่อชาวบ้านชายแดนอุ้มผาง 2. โครงการกองทุน The Voice เสียงจากเราเพื่อสัตว์ยากไร้ และ 3. โครงการทุนการศึกษาเพื่ออนาคต โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งตั้งเป้ารายได้สมทบทุนทั้งหมดรวม 500,000 บาท ในระยะเวลา 1 เดือน นอกจากนั้นในปีนี้นสนุกดอทคอมยังมุ่งมั่นนำเสนอบริการและคอนเทนต์ที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัล ด้วยการนำเสนอเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม ตอกย้ำการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่

นายกฤตธี มโนสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด เผยว่า “คนไทยล้วนมีจิตใจดี ทุกคนพร้อมช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กัน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทยคิดเป็นสัดส่วน 51% ของประชากรหรือกว่า 30 ล้านคน ซึ่งนิยมใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนมากกว่าอุปกรณ์อื่น กลายเป็นเทรนด์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่ทุกคนต้องการเข้าถึงข้อมูลและทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์มากขึ้น สนุกดอทคอมต้องการที่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้คนไทยได้ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมดีๆ จึงร่วมมือกับเทใจดอทคอม ชวนคนไทยร่วมทำบุญวันปีใหม่ไทย ‘#Saadboon ร่วมทำบุญมหาสงกรานต์’ เปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมทำบุญได้สะดวกขึ้นแบบออนไลน์กับโครงการดีๆ จากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ โดยนำกิจกรรมที่ผู้ใช้ออนไลน์ชื่นชอบ คือ บริการดูดวงของสนุกดอทคอม หรือ Sanook! Horoscope (<http://horoscope.sanook.com/>) ที่ถือเป็นบริการยอดฮิตที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน Sanook.com ซึ่งมีกว่า 35 ล้านคนต่อเดือน มาสร้างสีสันในแคมเปญ เรามองว่าจุดเริ่มต้นจากความเชื่อในเรื่องดวงนี้ สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่สร้างประโยชน์ให้สังคมได้เป็นอย่างดี และตลอดหนึ่งเดือนนี้เราจะนำเสนอคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ นี้ผ่านหน้าเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียของสนุกดอทคอมทั้ง

หมด รวมทั้ง Facebook Fanpage ที่เข้าถึงคนไทยที่มีไลฟ์สไตล์ดิจิทัลจិតอลกว่า 30 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้โครงการได้
รับความสนใจมากขึ้น และถือเป็นรูปแบบใหม่ในการทำบุญทางออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้คนกับองค์กรฯ เข้าถึงไลฟ์สไตล์
ทุกรูปแบบของผู้คนในยุคนี้”

ด้าน นางสาวสิรินาห์ ต่อวิริยะเลิศชัย ผู้จัดการโครงการเทใจดอทคอม เผยว่า “เทใจดอทคอมมีจุดเริ่มต้นจากความ
ต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ต้องการทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลังไหลเข้า
มาที่ตรงนี้ จากเทรนด์ปัจจุบันที่คนไทยนิยมใช้โซเชียลมีเดียและท่องโลกออนไลน์มากขึ้น เทใจดอทคอมเล็งเห็น
ว่าการเข้ามาเป็นพันธมิตรกับสนุกดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงชั้นนำที่คนไทย
รู้จักเป็นอย่างดี จะช่วยให้เทใจดอทคอมเป็นที่รู้จักมากขึ้นและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่ใจบุญ รวมทั้งช่วยขยายฐาน
สมาชิกและเพิ่มจำนวนเงินบริจาคในโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ได้มากขึ้น เรามั่นใจว่าคนไทยมีจิตใจที่ดีงาม
และยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมในทุกครั้งที่มีโอกาส โดยกิจกรรมชวนคนไทยร่วมทำบุญวันปีใหม่ไทย ‘#Saadboon
ร่วมทำบุญมหาสงกรานต์’ นี้ จะสมทบทุนให้กับ 3 โครงการหลัก ซึ่งแต่ละโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ชัดเจน และสนุกดอทคอมจะเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมบนโลกออนไลน์กับ
ทุกคนได้เป็นอย่างดี”

สนุกดอทคอมและเทใจดอทคอม ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมสาธุบุญให้ชุ่มฉ่ำต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เพียงคลิก
เข้ามาที่ www.sanook.com/songkran และร่วมสนุกทำนายดวงชะดาราศีรับปีใหม่ไทย แล้วร่วมทำบุญเสริมดวงชะ
ดา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกบริจาคเพื่อการกุศลให้กับโครงการฯ ต่างๆ ได้แก่ 1. ยาเพื่อชาวบ้านชายแดนอุ้มผาง, 2.
กองทุน The Voice เสียงจากเราเพื่อสัตว์ยากไร้ และ 3. ทุนการศึกษาเพื่ออนาคต จากนั้นชวนเพื่อนๆ ร่วมทำบุญ
ผ่านโลกโซเชียล พร้อมติดแฮชแท็ก #Saadboon สร้างพลังบนโซเชียล ร่วมทำบุญแบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ผู้สนใจ
สามารถร่วมบริจาคได้โดยไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ และสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปหักภาษีได้ กิจกรรมเริ่มตั้ง
แต่วันที่ 1-30 เมษายน 2558

เกี่ยวกับบริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด

บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ สนุกดอทคอม (<http://www.sanook.com>) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2541 มีกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจเนื้อหาและบริการ (Content & Services) ประกอบไปด้วย ข้อมูลข่าวสาร
และสาระบันเทิง (Infotainment content), ชุมชนออนไลน์และบริการออนไลน์ (Online community & services)
บริการด้านมือถือ (Mobile application & Mobile content download) และบริการโฆษณาออนไลน์สำหรับธุรกิจ
(Online Advertising for businesses)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

พรรณทิมา สรรพศิริพันธ์ / ชณิกา อรรถนันทน์ ปิยพงษ์ มิตชิด

โทร. 02-833-3000 ต่อ 2221 – 2222 โทร. 02-971-3711

อีเมล portal-BDgroup@sanookonline.co.th อีเมล piyapong@pc-a.co.th